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รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (วิสามัญ) 

วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams 

***************************** 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม ในรูปแบบออนไลน์ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภณูิศรา ลิ้มนนทกุล  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ  
 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยนเรศวร  
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิสทิธิ์  บุญชุม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
 ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ    
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ  ธานี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหาร กรรมการ 

และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้แทน)  
๗. นางภัทรภรณ์  ผลด ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไลน์ 
๑. ดร.ประลองยุทธ  ศรีปาลวิทย์           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     
 มหาวิทยาลัยพะเยา  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ไม่มี 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๑.๒.. 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ เรื่อง  คณบดีเครือเทางามแต่ละมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ 
   ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓       เรื่อง  เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓.๑ เรื่อง รายงานการเงินรับจ่ายเครือเทา-งาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 

ตามท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกรายปี ปลีะ ๖,๐๐๐ 
บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประชุม การจัดกิจกรรม หรือ
โครงการด้านต่าง ๆ ของที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรและโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ในเครือเทางาม และยอดสุทธิเงินรับฝากเงินรายได้ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๓,๔๙๘.๕๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) และเบิกจ่ายเงินค่าโล่ห์บุคลากรดีเด่น 
จำนวนเงิน ๔,๔๐๐ บาท และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมครั้งที่ ๗ /๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๓๖๐ บาท เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคมคงเหลือเงิน ๘๘,๗๓๘.๕๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบ
สตางค์) จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑  

ทั ้งนี ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขออนุมัติดำเนินโครงการที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม นำส่งเงินไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา และเบิกค่าใช้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๑ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้แจ้ง
เพ่ือทราบ 

   

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือทราบ 
 

มติ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
ตามที่ได้มีการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื ่อว ันที่  

๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ Microsoft Teams แล้วนั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองรายงาน การประชุมฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๒ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็น  
ผู้เสนอเพ่ือพิจารณา   

 
ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา -งาม ครั้ง  
๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 
มติ    รับรองรายงานการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓.... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เว็บไซต์การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

ตามท่ี ไดห้ารือการจัดทำเว็บไซต์ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และที่ประชุมมี
มติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นประธานกรรมการจัดทำเว็บไซต์ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม แล้ว
อยู่ในเว็บไซต์ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๓ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา   
  

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณาเว็บไซต์การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
 

มติ ๑. ขอรายชื่อผู้ประสานงานเพื่อจัดทำเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยละ ๒ ท่าน ได้แก่หัวหน้าและผู้จัดทำข้อมูล 
 ๒. ปรับแก้ไขเว็บไซต์ ได้แก่ แก้ไขตัวหนังสือมหาวิทยาลัย  
  ๓. แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถจัดส่งแบรนเนอร์ ที่ต้องการแชร์ข้อมูล สามารถส่งแบรนเนอร์มาลงในเว็บไซต์ได้ 
  ๔. เปลี่ยนข้อมูลทุกๆ ๓ เดือน ตาม Topic ต่างๆ 
  ๕. จัดทำข้อมูลทำเนียบผู้บริหารคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ แนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

ตามที ่ ประชุมครั ้งที ่ผ่านมา ให้แต่มหาวิทยาลัยจัดทำแนวปฏิบัติการแลกเปลี ่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา และนำเข้าที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ในครั้งถัดไป รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ ๔  

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้แจ้ง
เพ่ือพิจารณา  
 

ประเด็นที่เสนอ  เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
มติ มหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติสามารถจัดส่งข้อมูลเพ่ือนำลงในเว็บไซต์ในเครือเทางามได ้ทั้งนี้ที่ประชุมต้องการให้แต่
ละมหาวิทยาลัยสำรวจรายวิชา จำนวนหน่วยกิจ และรายละเอียดของเนื้อหา โดยรวบรวมแล้วแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการแล้ว
ให้นำขึ้นเว็บไซต์เทางาม เพ่ือที่ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่มาเทียบโอนเรียนข้ามสถาบันได้สะดวกข้ึน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ขอใช้งบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 
ตามที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จะดำเนินกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย และแต่ละมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการตามกระบวนการของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา   

 
 ประเด็นที่เสนอ ... 
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ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณางบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารเย็น และค่าแฟ้ม) 

 
มติ     เห็นชอบ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และปก MOU ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยพะเยา 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ข้อเสนอแนะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-

งาม 
ตามที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จะดำเนินกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย และแต่ละมหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการตามกระบวนการของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม นั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๕ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา   
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ 
เทา-งาม 
 
มติ      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแก้ไขดังนี้  
  ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ขอเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ข้อ ๕ บันทึกข้อความ  ขอเปลี่ยนเป็น บันทึกข้อตกลง 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแก้ไขดังนี้ 
  ข้อ ๓ ข้อตกลงในการร่วมมือทางวิซาการ มีด้งนี้ ขอเปลี่ยนเป็น ข้อ ๓ ข้อตกลงในการร่วมมือ มีดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแก้ไขดังนี้ 
 ข้อ ๕ ในเรื่องของระยะเวลาความร่วมมือทางวิชาการ เห็นควรให้มีเนื้อหาที่กำหนดให้บันทึกความเข้าใจฉบับ
ดังกล่าวสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกความร่วมมือได้ จึงเห็นควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม เนื้อหาต่อท้ายข้อ ๕ เป็น ".....บันทึก
ความเข้าใจฉบับนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งหก
ฝ่าย ซึ่งต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน เพ่ือที่จะได้พิจารณาร่วมกัน การแก้ไขดังกล่าวให้
จัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจเพ่ิมเติมแนบท้ายและลงนามโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้"  

และเพ่ิมเติมรรคสองของข้อ ๕ เป็น "การยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ให้กระทำได้โดยฝ่ายที่ประสงค์จะยกเลิกได้
แสดงเจตนาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า ๓๐ วันซึ่งการยกเลิกบันทึกความเข้าใจจะมีผล
ต่อเมื่อทั้งหกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน และการยกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนถึงความร่วมมือที่ยังผูกพันอยู่หรืออยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ" 

ข้อ ๓ เห็นควรให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายดำเนินการเพ่ิมพยานอย่างน้อยฝ่ายละ ๑ คน เพ่ือเป็นพยานการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฉบับดังกล่าว 

 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา ... 
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มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแก้ไขดังนี้ 
ข้อ ๓ ตาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงได้กำหนดคำลงท้ายไม่ครบถ้วน เห็นควรกำหนด 
คำลงท้ายให้ครบถ้วนโดยอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญครบถ้วน กล่าวคือ "บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น ... ฉบับมีข้อความ

ถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ เพ่ือ
เป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ" 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ กำหนดการและกลุ่มนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ ๑๔ 

ตามท่ี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ
เทางาม จัดการประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๑๔" ซึ่งเป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวที
สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทาง
วิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ โดยมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๖ 

ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้
เสนอเพ่ือพิจารณา   
 
ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณากำหนดการและกลุ่มนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ ๑๔ 
มติ  ๑. แก้ไขคำว่า นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
  ๒. การนำเสนอกลุ่มวิทยาศาสตร์นวัตกรรม ขอให้นำเสนอแผนธุรกิจ ด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ แผนการดำเนินงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ 
ตามท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จะมีการดำเนินงานในแต่ละป ีดังนี้  
๑. การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  
๓. โครงการวิทยาศาสตร์วิจัย  
๔. กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนับที่มีผลงานดีเด่น  
๕. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ EdPEx  
๖. กิจกรรมสัมมนาเทา-งาม สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ

เทา-งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๗ 
ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) เป็นผู้

เสนอเพ่ือพิจารณา   
 
 

ประเด็นที่เสนอ.... 



6 
 

ประเดน็ทีเ่สนอ  เพ่ือพิจารณาแผนการดำเนินงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖  
 
มติ ให้จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม  

การประชุมพิจารณาเกณฑ์รางวัลบุคลากรดีเด่น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุม R๒๐๖ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 


